



ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

เรื่อง ผลการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัยของครูผู้สอนเสร็จสิ้นแล้วซึ่งมีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน ๒/๒๕๖๕ ตำแหน่ง ครู

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ครูประจำสาขาวิชา	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
๑	นางณิชาภัทร สันติศิริ	อาหารและโภชนาการ	ครู	ดีมาก
๒	นายชินกฤต ศรีนวล	อาหารและโภชนาการ	ครู	ดีมาก
๓	นางสาวสุชума กุณชียะ	สามัญสัมพันธ์	ครู	ดีมาก
๔	นางสาวลัดดา วงศ์กระจ่าง	สามัญสัมพันธ์	ครู	ดีมาก
๕	นางสาวสรารวรรณ ไชยชนะ	ธุรกิจสถานพยาบาล	ครู	ดีมาก
๖	นายชาญนุวัตร อางหาญ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	ครู	ดี
๗	นางสาวจุฬารวรรณ จันทศิลป์	อาหารและโภชนาการ	ครู	ดี
๘	นายจุลเชษฐ์ วงษ์น้อย	อิเล็กทรอนิกส์	ครู	ดี
๙	นางอัมรา นามแก้ว	บัญชี	ครู	ดี
๑๐	นายสรณัฐ พัฒนสระคู	การโรงแรม	ครู	ดี
๑๑	นายคงฤทธิ์ สอนแสง	ช่างยนต์	ครู	พอใช้
๑๒	นายเกริกไกร นนทลักษณ์	การโรงแรม	ครู	พอใช้

๒. ประกาศผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน ๒/๒๕๖๕ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ครูประจำสาขาวิชา	ตำแหน่ง	ระดับคะแนน
๑	นางสาวสร้อยรัตน์ กระจ่าง	การโรงแรม	พนักงานราชการ	ดีมาก
๒	นายพิทักษ์ สุขสว่างจิต	เทคนิคพื้นฐาน	พนักงานราชการ	ดีมาก
๓	นายสุรชัย กุมาภะ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	พนักงานราชการ	ดี
๔	นางสาวรจนา งามพัคตร์	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	พนักงานราชการ	ดี
๕	นางสาวบุหงา กองสุข	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	พนักงานราชการ	ดี
๖	นางสาวพัชยา เพชรพิชัย	สามัญสัมพันธ์	พนักงานราชการ	ดี
๗	นางสาวชนชนก สัตถยาสัย	ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	พนักงานราชการ	ดี
๘	นางสาวมาลี จันทเสน	สามัญสัมพันธ์	พนักงานราชการ	ดี

๒. ประกาศผล...

๒. ประกาศผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน ๒/๒๕๖๕ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ครูประจำสาขาวิชา	ตำแหน่ง	ระดับคะแนน
๙	นายอนุชิต มั่นคง	ช่างยนต์	พนักงานราชการ	ดี
๑๐	นางรุ่งนภา อุดมชลปราคากร	การโรงแรม	พนักงานราชการ	ดี
๑๑	นายบัณฑิต เชียงกา	อาหารและโภชนาการ	พนักงานราชการ	พอใช้
๑๒	นายทวีชัย หวลถนอม	ช่างไฟฟ้ากำลัง	พนักงานราชการ	พอใช้
๑๓	นายมานพ ทองดี	ช่างยนต์	พนักงานราชการ	พอใช้

๓. ประกาศผลคะแนน การประเมินวิจัยในชั้นเรียน ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ครูประจำสาขาวิชา	ตำแหน่ง	ระดับคะแนน
๑	นางสาวปิยะนันท์ ชื่นชม	สามัญสัมพันธ์	ครูพิเศษสอน	ดีมาก
๒	นางสาวสุธิตา สังข์คร	ช่างไฟฟ้ากำลัง	ครูพิเศษสอน	ดี
๓	นางสาวชญาดา เนตรดี	บัญชี	ครูพิเศษสอน	ดี
๔	นางสาวจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์	สามัญสัมพันธ์	ครูพิเศษสอน	พอใช้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประดิษฐ์ ฮกทา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อเรื่องวิจัย		ครูผู้สอน
	ชื่อเรื่องวิจัย	ครูผู้สอน	
๑	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการจัดเลี้ยง ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาการโรงแรม	นายเกริกไกร	นพลักษณ์
๒	การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำรูปภาพ (Flash card) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	นางสาวลัดดา	วงศ์กระจำง
๓	การศึกษาการปรับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาการโรงแรม โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก	นายสรณัฐ	พัฒนสรระคู
๔	การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษาเป็นสื่อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑	นางนิชาภัทร	สันติศิริ
๕	การปรับพฤติกรรมการเรียนเรื่องกรรมศาสตร์ของเหลในภาคนอกอาคาร ระดับชั้น ปวส๒ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาช่างยนต์	นายคงฤทธิ์	สอนแสง
๖	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร รหัสวิชา ๒๐๑๔-๒๐๑๖ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	นายชาญนุวัตร	อาจทนาย
๗	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการค้า โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ Active Learning	นางสาวจุฬารรณ	จันทร์ศิลป์
๘	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารเบื้องต้นด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	นายชินกฤต	ศรีนวล
๙	การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดสถิติจริงไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	นายจุลเชษฐ์	วงษ์น้อย
๑๐	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีตัวเงิน เรื่อง "การคำนวณดอกเบี้ย" นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ	นางอัมรา	นามแก้ว
๑๑	การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวส๒ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	นางสาวสุมา	กฤษณะ
๑๒	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จัดประเภทอาหารเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาการโรงแรม	นางสาวสรารรณ	ไชยชนะ
๑๓	การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.๒	นายมานพ	ทองดี
๑๔	การติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยใช้สื่อการเรียนวีดิโอบนยูทูป วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายสุรชิต	กฤษณะ

๑๕	การแก้ปัญหาการขาดทักษะพื้นฐานในการเขียนเส้น วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.สาขางานไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การเขียนเส้น	นายพิทักษ์	สุสว่างจิต
๑๖	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. ๓	นายพิชัย	หวดณอม
๑๗	ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคีในกรณีทวิภาคีของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส.	นางรุ่งนภา	อุดมชลปรการ
๑๘	การพัฒนาทักษะด้านกรพิมพ์อิงก์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ สาขาวิชาการพิมพ์สัมผัสมัลติ V.๒.๐	นางสาวชชนก	สัตทยาสัย
๑๙	การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อระบบนิเวศน์ วิชา นิเวศน์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์	นายอนุชิต	มันคง
๒๐	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตสิ่งพิมพ์ โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวรจนา	งามพิภตร์
๒๑	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom รายวิชา โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑	นางสาวบุหงา	ก่องสุข
๒๒	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องเมทริกซ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ	นางสาวพิชชา	เพชรพิชัย
๒๓	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงาน ระดับชั้น ปวส.๒ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน	นางสาวสรลัชนี	กระบาย
๒๔	การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการประกอบอาหารไทย รายวิชาการประกอบอาหารไทย ๓๐๔๐๔-๒๐๐๔ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้กระบวนการ Peer Learning	นายบัณฑิต	เสียงกา
๒๕	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ (รหัสวิชา๓๐๐๑ - ๑๐๕๕) เรื่อง กฎหมายลักษณะบุคคล โดยใช้ วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. ๒ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	นางสาวมาลี	จันทเสน
๒๖	การพัฒนาการจัดการเรียน การสอน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio ในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	นางสาวสุธิตา	สังข์คร
๒๗	เจตคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาช่างยนต์	นางสาวจิราภรณ์	สุขสวัสดิ์
๒๘	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียน ระดับ ปวช. ๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นางสาวปิยะนันท์	ชื่นชม
๒๙	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนในวิชาการบัญชีต้นทพ ๒ เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตของนักศึกษา ระดับ ปวส. ๒ สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิค การเรียนรู้ แบบร่วมมือ	นางสาวชญาดา	เนตรดี